

มันนี่ เอ็กซ์โป อุตรธานี ครั้งที่ 1 ฮอต คนอุดรลุยกว่า และลงทุนกว่า 8.2 พันล้านบาท



คนอีสานบนดินตัวลงทุน งานมหกรรมการเงิน อุตรธานี ครั้งที่ 1 MONEY EXPO Udonthani 2013 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในอีสานตอนบน เพื่อให้บริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรสำหรับชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีประชาชนแห่ไปร่วมงานอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรก ทำยอดธุรกรรมการเงินกว่า 8,200 ล้านบาท มีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 คน สินเชื่อบ้านครองอันดับหนึ่งกว่า 4.8 พันล้านบาท สินเชื่อ SMEs 2 พันล้านบาท และฝากเงินกว่า 300 ล้านบาท



นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสาร “การเงินธนาคาร” ประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน อุตรธานี ครั้งที่ 1 Money Expo Udonthani 2013 ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด **สีสันแห่งเงินตรา Money Carnival** ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ณ อุตรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี เปิดเผยว่าการจัดงาน มหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป อุตรธานี ครั้งแรก ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีประชาชนชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปร่วมงานและเปิดบัญชีใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานแน่นขนัดตลอด 3 วัน รวมวงเงินธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในงานกว่า 8,222 ล้านบาท จากประชาชนที่เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน มีผู้สมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินในงานต่างๆ อาทิ ธนาคาร, บริษัทการเงิน, บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส และบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยกว่า 16,350 ราย

นายสันติกล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในวันนี้ มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ปีนี้จังหวัดอุดรธานีได้ทำสถิติมียอดจีดีพีเป็นอันดับ 1 ในภาคอีสาน จากการเติบโตของการค้าชายแดน และเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศลาว ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเติบโตขึ้นอย่างมาก

บริการทางการเงินที่มีผู้สมัครใช้บริการมากที่สุด คือ **สินเชื่อบ้าน** วงเงินกว่า 4,800 ล้านบาท อันดับ 2 **สินเชื่อเอสเอ็มอี** วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท **สินเชื่อบุคคล** วงเงินกว่า 280 ล้านบาท สินเชื่อบุคคลเป็นอีกสินเชื่อที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ถ้าหลักฐานการเงินครบ ธนาคารและสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินให้ทันทีภายในเวลา 30 นาที แล้วนำบัตรไปกดเงินได้ทันที

สินเชื่อรถยนต์ และ **สินเชื่อที่ใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน** ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเช่น

กัน โดยมีวงเงินกู้รวม 100 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มีเงินเก็บต้องการเงินฝากดอกเบี้ยสูง ก็มีการเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ในงานวงเงินกว่า 326 ล้านบาท และ การลงทุนในกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี มียอดเงินลงทุนกว่า 170 ล้านบาท ฯลฯ

การจัดงานมหกรรมการเงินในระดับภูมิภาค ของวารสาร “การเงินธนาคาร” ในปี 2556 นี้ ยังเหลืออีกงานเดียวคือ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 Money Expo Chiangmai 2013 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนทุกบริการอย่างเท่าเทียมกันกับในภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ จากการจัดงานของ วารสาร “การเงินธนาคาร” เพื่อให้ “ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี้” ใน งานมหกรรมการเงิน Money Expo